



สรุปข่าว สร.

ประจำวัน
16 เมษายน 2563



ประเด็นข่าว

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

มาตรการของกระทรวงสาธารณสุข

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(กรุงเทพธุรกิจ, มติชน, เดลินิวส์) เว็บไซต์(มติชน, สยามรัฐ, ไอเอ็นเอ็น, workpointnews, newtv.) สำนักข่าวไทย, สวท., ทีวีทุกช่อง

-นพ.อนุพงศ์ สุจริยากุล ผู้ทรงคุณวุฒิ กรมควบคุมโรค เผย มีผู้ป่วยโรคโควิด-19 รายใหม่ลดลงชัดเจน โดยวันนี้มีผู้ป่วยกลับบ้านได้ 92 ราย (สะสม 1,497 ราย) ผู้ป่วยรายใหม่ 30 ราย ผู้ป่วยที่อยู่ในรพ. 1,103 ราย แต่จากการจำแนกผู้ป่วยจากแหล่งที่ติดเชื้อใน กทม. นนทบุรี สมุทรปราการ ระหว่างเดือนมี.ค. - เม.ย. 2563 พบแนวโน้มการติดเชื้อภายในบ้านเพิ่มขึ้น ส่วนใหญ่เป็นการรับเชื้อจากภายนอกเข้ามา จึงขอให้ประชาชนปฏิบัติตามมาตรการของ สธ. อย่างเคร่งครัด ทั้งขณะที่อยู่ในบ้านและนอกบ้าน โดยเฉพาะการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล และการสวมหน้ากากอนามัย ล้างมือบ่อยๆ สำหรับการกักตัวคนไทยที่เดินทางกลับจากต่างประเทศที่ฐานทัพเรือสัตหีบ 284 ราย ทุกรายสบายดี หากวันที่ 18 เม.ย.ตรวจไม่พบเชื้อจะอนุญาตให้กลับบ้านได้ ส่วนกรณีผู้ป่วยหญิงชาว จ.ชัยภูมิ รักษาที่รพ.ในกรุงเทพฯ หายแล้วกลับไป จ.ชัยภูมิ ประมาณ 3 วัน รู้สึกไม่สบาย และตรวจได้ผลบวกอีกครั้ง ขณะนี้อยู่ระหว่างการเพาะเชื้อ หากไม่มีการแบ่งตัวเท่ากับเป็นซากเชื้อ ไม่สามารถแพร่กระจายได้ และอยู่ระหว่างการตรวจหาภูมิคุ้มกันด้วย สำหรับกรณี “ลิเดีย-แมทธิว” ที่ยังพบเชื้อนั้น อาจเป็นไปได้ว่าเป็นซากไวรัส แต่จะต้องมีการเพาะเชื้อตรวจสอบ เพราะการตรวจ PCR เป็นไปได้ที่มีเชื้อหลงเหลืออยู่ในคอ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(กรุงเทพธุรกิจ, เดลินิวส์, ไทยโพสต์, มติชน) เว็บไซต์ (โพสต์ทูเดย์, newtv.) สวท., ไอเอ็นเอ็น, ทีวีทุกช่อง

-พญ.พรรณพิมล วิบุลากร อธิบดีกรมอนามัย จัดทำข้อเสนอแนะสำหรับผู้อาศัยในชุมชนแออัด ต้องสวมหน้ากากอนามัยแบบผ้าตลอดเวลาเมื่อต้องอยู่ร่วมกัน หมั่นล้างมือด้วยสบู่และน้ำ แยกของใช้ หลีกเลี่ยงการออกนอกบ้านโดยไม่จำเป็น และหมั่นสังเกตอาการตนเองและคนในครอบครัว ที่พักคนงานก่อสร้าง ต้องควบคุมดูแลความสะอาด ห้องน้ำ อุกรณ์ และสิ่งของที่ใช้ร่วมกัน จัดให้มีที่ล้างมือพร้อมสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์ รวมทั้งการคัดกรองเบื้องต้น สังเกตอาการป่วยของคนงาน ส่วนตลาดสด ต้องดูแลสถานที่ให้สะอาด ถูกสุขลักษณะ จัดให้มีที่ล้างมือพร้อมสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์ บริเวณการใช้บริการ จัดให้เว้นระยะห่างระหว่างบุคคล นอกจากนี้ ได้จัดทำ Application Thaistopcovid-19 เพื่อติดตามกลุ่มต่างๆ ให้ปฏิบัติตามมาตรฐาน ประเมินตนเอง และปิดหยุดแต่ละพื้นที่ที่ปฏิบัติตามเกณฑ์ที่กรมอนามัยกำหนด ประชาชนสามารถตรวจสอบเพื่อเลือกใช้บริการ และร้องเรียน/เสนอแนะผ่านช่องทางเดียวกันได้

สำหรับผลการสำรวจมาตรการ “หยุดบ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ” ร่วมกับสำนักงานสถิติแห่งชาติ วันที่ 2 – 8 เม.ย. พบว่า ร้อยละ 47.1 มีการออกนอกบ้าน ในจำนวนนี้ ร้อยละ 94.2 มีความจำเป็นที่ต้องออกนอกบ้าน และร้อยละ 9.4 ใช้ขนส่งสาธารณะในการเดินทาง ส่วนพฤติกรรมการป้องกันตนเองเมื่อพบกับคนอื่นทั้งในและนอกบ้าน พบว่า ร้อยละ 85.2 ล้างมือหรือใช้เจลแอลกอฮอล์ทุกครั้ง ร้อยละ 76.7 ใส่หน้ากากอนามัย/หน้ากากผ้าทุกครั้ง และร้อยละ 62.7 รักษาระยะห่าง 1-2 เมตร เมื่อพบกับผู้อื่นทุกครั้ง

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน, เดลินิวส์

-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สธ. ให้สัมภาษณ์ว่า สถานการณ์ดีขึ้นแต่อย่าเพิ่งประมาท การผ่อนคลายมาตรการจะต้องพิจารณาเป็นบางพื้นที่ และจะต้องมีการหารือกับทีมระบาดวิทยา ผู้เชี่ยวชาญ เพื่อหาข้อมูลและข้อเสนอต่างๆ เพื่อนำเสนอ ศบค.พิจารณาต่อไป

สื่อที่นำเสนอ : สำนักข่าวไทย

-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.สธ. พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ตรวจเยี่ยมระบบคัดกรองและรักษาผู้ป่วยโรคโควิด-19 ที่สถาบันบำราศนราดูร พร้อมกล่าวขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกคนที่ทำงานอย่างหนักภายใต้ภาวะที่มีความเสี่ยง ถือว่าเป็นผู้เสียสละ ทราบว่าหลายคนสมัครใจมาทำงานในส่วนของการคัดกรองและรักษาผู้ป่วยโควิด-19 ซึ่งมีความเสี่ยงสูงมาก การตัดสินใจเช่นนี้ต้องได้รับการยกย่อง

สื่อที่นำเสนอ : แนวหน้า คอลัมน์ ลีกลับในสนามข่าว

-ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สธ. ห่วงใยกลุ่มหมอนวดแผนไทยทั่วประเทศที่ขึ้นทะเบียนกับกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ซึ่งเป็นกลุ่มแรกๆ ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 โดยตรง เพราะส่วนใหญ่ประกอบอาชีพกับนักท่องเที่ยวต่างชาติ นอกจากนี้ หมอนวดแผนไทยบางคนยังมีสถานะซ้ำซ้อน เป็นเกษตรกร นักศึกษา ผู้ประกอบการ ทำให้ไม่ได้รับการเยียวยา จึงมอบหมายให้ นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ อธิบดีกรมฯ ยื่นอุทธรณ์เพื่อให้ได้รับสิทธิ์ประมาณ 5 หมื่นคน อีก 1.8 หมื่นคน อยู่ระหว่างขอขึ้นทะเบียน

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (เดลินิวส์, ไอเอ็นเอ็น) ทีวีช่อง NBT

-นพ.สุภูมิ กาญจนพิมาย ปลัด สธ. กล่าวว่า ขณะนี้ผู้ป่วยรายใหม่ของไทยเริ่มชะลอตัวลง แต่ต้องเฝ้าระวังกรุงเทพฯ และ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ทั้งนี้ การรับมือของไทยนับว่าดีกว่าหลายประเทศทั้งสิงคโปร์และญี่ปุ่น แต่เรายังคงมาตรการลดจำนวนคนที่เดินทางมาจากต่างประเทศเพื่อให้ระบบสาธารณสุขสามารถรองรับและดูแลได้ครบถ้วน ส่วนเรื่องการบริหารจัดการเตียงพบว่า จำนวนเตียงภายในกทม.ใช้เพียง 25% ส่วนผู้ป่วยหนัก ขณะนี้เหลือเพียง 50 เตียง และมีเตียงพร้อมที่จะดูแล 132 เตียง ซึ่งรัฐบาลยังให้สร้างเตียงเพิ่มเติมอีก 200 เตียงในกรุงเทพ ส่วนเครื่องช่วยหายใจขณะนี้ มีประมาณ 2,000 เครื่อง มีผู้ป่วยเพียง 20 คน สามารถรองรับเพิ่มได้อีก ด้านการตรวจ Lab มีการตรวจกว่า 80,000 ตัวอย่าง โดยเฉพาะโรงเรียนแพทย์

ประเด็นข่าว

และสร. ทั้งนี้ในส่วนของอสม.ที่เข้ามาดูแลผู้ป่วยโดยเฉพาะจะมีค่าตอบแทนให้ และทำประกันชีวิตให้กับอสม.ทั้งหมด

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์มติชน, เดลินิวส์

-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รมว.สร. เดินทางไปที่บริษัท รีเทล บิซิเนส โซลูชันส์ จำกัด จ.สมุทรปราการ ซึ่งเป็นโรงงานออกแบบ และผลิตโลหะภัณฑ์ เพื่อหาหรือแนวทางการช่วยเหลือรพ.ต่างๆ ตามโครงการ SOS Covid-19 Fight โดยบริษัทจะช่วยผลิตตู้อบฆ่าเชื้อโควิด-19 ยึดอายุการใช้งานของ หน้ากาก N95 เบื้องต้น ผู้ประกอบการได้มอบอุปกรณ์ให้ฟรี โดยมีตู้อบฆ่าเชื้อฯ พร้อมใช้งาน 35 เครื่อง ปัจจุบันมีรพ.แสดงความประสงค์ประมาณ 300 แห่ง ซึ่งโรงงานจะเร่งผลิตและส่งให้ทั้งหมด โดยรพ.ที่จะได้รับก่อนคือรพ.ที่มีผู้ป่วยจำนวนมาก อาทิ รพ.ศิริราช และรพ.รามธิบดี รวมถึงรพ.ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์เดลินิวส์

-ดร.นายสาธิต ปิตุเตชะ รมช.สร. โพสต์ในเพจ "หมอดี สาธิต ปิตุเตชะ" ระบุว่า เด็กวัย 1 เดือน จ.ระยอง ที่ติดเชื้อโควิด-19 รักษาที่สถาบันบำราศนราดูร ตอนนี้อาการทั่วไปดี ตรวจไม่พบเชื้อ 2 รอบแล้ว แต่ยังต้องกินยาให้ครบ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ Chiang Mai News

-กรมอนามัย กรมกิจการผู้สูงอายุ และ สำนักอนามัย กทม. เยี่ยมศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค เขตภาษีเจริญ กทม. ซึ่งเป็นสถานดูแลผู้สูงอายุต้นแบบในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 มีการดูแลป้องกันอย่างเข้มงวดในทุกด้าน ได้แก่ 1.จัดจุดคัดกรองสุขภาพทุกคนบริเวณทางเข้าอาคาร 2.ทำความสะอาดจุดหรือบริเวณที่ใช้ร่วมกัน เช่น ห้องน้ำ เน้นจุดเสี่ยงต่างๆ ได้แก่ โถส้วม ที่กดชักโครก สายฉีดชำระ กลอน หรือลูกบิดประตู 3.ภาชนะรองรับมูลฝอยที่เกิดจากการดูแลผู้สูงอายุที่มีฝาปิดมิดชิด 4.จัดภาชนะและของใช้ส่วนตัวสำหรับผู้สูงอายุ และ 5.งดหรือหลีกเลี่ยงการจัดกิจกรรมที่มีการชุมนุมของผู้สูงอายุ นอกจากนี้ ควรหมั่นทำความสะอาดเครื่องนอน เครื่องใช้ อุปกรณ์ช่วยเดินอย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง หากพบมีอาการไข้ ไอ จาม และมีน้ำมูก หรือเหนื่อยหอบ ให้แจ้งผู้ประกอบการสถานดูแลผู้สูงอายุและไปพบแพทย์ทันที

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยโพสต์, สำนักข่าวไทย, ทวีช่อง NBT, Thaipbs

-รมว.สร. รับมอบเงินบริจาค 250,000 ดอลลาร์สหรัฐ จาก เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสมาพันธ์รัฐสวิสประจำประเทศไทย และ ประธานบริหาร บ. โนวาร์ตีส (ประเทศไทย) และคณะ เพื่อสมทบทุนให้กับมูลนิธิกรมการแพทย์ในการจัดบริการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคโควิด-19 ด้าน บ.ไทยสมุทรประกันชีวิต จก. (มหาชน) มอบ Face Shield 77,650 ชิ้น ที่ผลิตโดยพนักงานจิตอาสาของบริษัท และสปาร์ซา สลิมมิ่ง เซ็นเตอร์ ร่วมกับบริษัทเอกชนหลายแห่ง และบ. ไปรษณีย์ไทย นำส่งให้กับรพ.ในสังกัดทั่วประเทศ นอกจากนี้ นักศึกษาหลักสูตร MCOT Making the CEOs รุ่นที่ 2 และคณะ มอบกล่องป้องกันการแพร่กระจายเชื้อไวรัส 310 กล่อง ส่งตรงให้กับรพ. 188 แห่ง

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน สำนักข่าวไทย

-กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ออกประกาศ เรื่อง แนวทางการให้บริการตรวจคัดกรองและตรวจทางห้องปฏิบัติการ เพื่อยืนยันการติดเชื้อโรคโควิด-19 นอกสถานพยาบาล ให้สถานพยาบาลเอกชนออกให้บริการตรวจคัดกรองและตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อยืนยันการติดเชื้อ ณ ที่พักผู้ป่วยเป็นการชั่วคราวได้ แต่ห้ามให้บริการทางการแพทย์ประเภทอื่นๆ อาทิ การเสริมความงาม ฉีดวิตามิน หรือบริการอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการตรวจคัดกรองผู้ป่วยโรคโควิด-19 โดยเด็ดขาด มีแนวทาง ดังนี้ 1.ผู้รับบริการเป็นผู้ป่วยกลุ่มที่มีปัจจัยเสี่ยงตามที่สร.กำหนด 2.ผู้ให้บริการต้องเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม หรือผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ และต้องดำเนินการตามมาตรฐานวิชาชีพ 3.กรณีการให้บริการโดยใช้ชุดตรวจภูมิคุ้มกันโรคโควิด-19 วัสดุ อุปกรณ์ หรือเครื่องมือดังกล่าวต้องได้รับอนุญาตจาก อย. และ 4.การส่งส่งตรวจเพื่อตรวจหาเชื้อโควิด-19 จะต้องส่งตรวจในห้องปฏิบัติการที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ให้การรับรอง

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์กรุงเทพมหานครกิจ

-กรมควบคุมโรค ขอให้ประชาชนอยู่บ้านเพื่อลดการติดเชื้อโควิด-19 ไม่นำเชื้อจากนอกบ้านมาแพร่สู่คนในครอบครัว และเพิ่มระยะห่างทางสังคม โดยใช้เวลาในช่วงที่อยู่บ้าน ทำความสะอาดบ้าน ทำงานบ้าน รดน้ำต้นไม้ และออกกำลังกายให้แข็งแรงอยู่เสมอ โดยเฉพาะการทำทำความสะอาดบ้านให้เน้นในจุดที่มีการสัมผัสบ่อย รวมทั้งของใช้ส่วนตัว โดยเช็ดถูด้วยน้ำกับผงซักฟอก แล้วเช็ดด้วยน้ำสะอาด หรือ ใช้สารเคมีที่มีประสิทธิภาพ คือ 1.น้ำยาฟอกขาว สำหรับทำความสะอาดพื้นผิว โดยผสมในอัตราส่วน ดังนี้ 1) พื้นผิวทั่วไป เจือจาง 1 ส่วนในน้ำ 99 ส่วน (ความเข้มข้น 0.05% หรือเท่ากับ 500 ppm) 2) พื้นผิวที่มีน้ำมูก น้ำลาย เสมหะ สารคัดหลั่งของผู้ป่วย เจือจาง 1 ส่วนในน้ำ 9 ส่วน (ความเข้มข้น 0.5%) ราวทิ้งไว้อย่างน้อย 15 นาที 2.พื้นผิวที่เป็นโลหะ ใช้ 70% แอลกอฮอล์ทำความสะอาด และ 3.วัสดุผ้า เช่น เสื้อผ้า ผ้าปูที่นอน ใช้น้ำอุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียสและผงซักฟอก

มาตรการของรัฐบาลและหน่วยงานต่างๆ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ข่าวสด, เว็บไซต์ (สยามรัฐ, คมชัดลึก, แนวหน้า, INN)

-ผวจ.แม่ฮ่องสอน ผวจ.ขอนแก่น รับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์พระราชทาน หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประกอบด้วย หน้ากากอนามัย Face shield และชุดป้องกันร่างกาย

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ข่าวสด, เว็บไซต์ (ไทยโพสต์, กรุงเทพธุรกิจ)

-กองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด-19 (และโรคระบาดต่างๆ) มูลนิธิชัยพัฒนา รับมอบหุ่นยนต์ปันโตและหุ่นยนต์กระจก อย่างละ 75 ตัว จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดย สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานด้วยพระองค์เอง 2 ตัว ที่ รพ.น่าน และรพ.สันทราย จ.เชียงใหม่ และมอบให้มูลนิธิฯ กระจายต่อให้ รพ. ในต่างจังหวัดอีก 73 แห่ง ทั้งนี้ จุฬาฯ ยังได้มอบ Chula Covid-19 Rapid Test Pandemic Control (Hospital) 5,000 ชุด แก่มูลนิธิฯ เพื่อส่งมอบแก่รพ.ที่ต้องการ

ประเด็นข่าว

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(มติชน, เดลินิวส์, ไทยโพสต์) เว็บไซต์(โพสต์ทูเดย์, ฐานเศรษฐกิจ, nationtv.)

-นายกฯ แต่งตั้ง ปลัด สธ.-เลขาธิการ อัย.-อธิบดีกรมควบคุมโรค ร่วมเป็นที่บริหารจัดการพัสดุ สำหรับการป้องกัน ควบคุม หรือรักษาโรคโควิด-19 และแต่งตั้งคกก.กำกับดูแลด้านผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ประกอบด้วย 10 ปลัดกระทรวง-สศช.-ผอ.สำนักงานงานเศรษฐกิจการคลัง มี ปลัด ก.การคลัง เป็นประธาน กำกับดูแล เสนอแนะมาตรการช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบให้ครอบคลุม ทัวถึง เป็นธรรมและโปร่งใส ต่อนายกฯ หรือศูนย์ฯ ช่วยเหลือประชาชน

-กรม.เห็นชอบร่างปฏิญญาการประชุมสุดยอดอาเซียนสมัยพิเศษ ว่าด้วยโรคติดต่อเชื้อไวรัสโควิด-19 และร่างถ้อยแถลงร่วมของการประชุมสุดยอดอาเซียน+3 สมัยพิเศษ ว่าด้วยโรคติดต่อเชื้อไวรัสโควิด-19 สาระสำคัญของร่างปฏิญญาของการประชุมสุดยอดอาเซียนสมัยพิเศษ คือ แสดงความห่วงกังวลต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยได้แสดงเจตนารมณ์ร่วมกันที่จะเสริมสร้างความร่วมมือด้านสาธารณสุขเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดและคุ้มครองประชาชน ผ่านการแลกเปลี่ยนข้อมูลอย่างทันทั่วทั้งที่สำหรับภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข และสนับสนุนบทบาทของศูนย์แพทย์ทหารอาเซียน อีกทั้งสนับสนุนการนำเงินกองทุนความร่วมมือต่างๆ ของอาเซียนมาจัดสรรสำหรับการรับมือโควิด-19 รวมถึงข้อเสนอการจัดตั้งกองทุนอาเซียนเพื่อรับมือกับโควิด-19 ของไทย การรักษาบูรณาการทางเศรษฐกิจและห่วงโซ่อุปทานในภูมิภาค การกำหนดแผนฟื้นฟูเศรษฐกิจภายหลังวิกฤต รวมทั้งการเตรียมความพร้อมสำหรับภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขและด้านอื่นๆ ในอนาคต

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (กรุงเทพธุรกิจ, ไทยโพสต์, มติชน, ข่าวสด, เดลินิวส์, สยามรัฐ) เว็บไซต์ (โพสต์ทูเดย์, ผจก.รายวัน, มติชน,ไทยรัฐ, เดลินิวส์, สยามรัฐ, แนวหน้า, ข่าวสด, กรุงเทพธุรกิจ, ประชาชาติธุรกิจ, ฐานเศรษฐกิจ, บ้านเมือง, กรมประชาสัมพันธ์, ศูนย์ข่าวแชนนัล, สำนักข่าวไทย, จส100, สปริงนิวส์, nationtv., TNN, thebangkokinsight, businesstoday, workpointnews, thestandard, สำนักข่าวอิศรา, sanook, 77 kaoded, newtv, thaiPBS)

-นพ.ทวีศิลป์ วิทยุโยธิน โฆษก ศบค. แถลงยอดผู้ติดเชื้อสะสม 2,643 ราย ใน 68 จังหวัด ผู้ติดเชื้อรายใหม่ 30 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 2 ราย รวมยอดเสียชีวิต 43 ราย หายป่วยเพิ่ม 92 ราย รวมยอดหายป่วยสะสม 1,497 ราย และรักษาตัวในรพ. 1,103 ราย สำหรับ 9 จังหวัดที่ยังไม่มีผู้ป่วย ได้แก่ กำแพงเพชร ชัยนาท ตราด น่าน บึงกาฬ พิจิตร หนอง สิบบุรี และอ่างทอง ขณะนี้ผู้ป่วยรายใหม่ลดลงแต่ยังจำเป็นต้องตรึงความเข้มแข็ง และเดือน เม.ย.พบคนติดเชื้อในบ้านเพิ่ม 3 เท่า อาจเกี่ยวข้องกับการประกาศเคอร์ฟิว ดังนั้น อยู่ในบ้านให้ใช้หน้ากากอนามัย ส่วนคนไทยเดินทางกลับจากต่างประเทศ วันที่ 15 เม.ย. 22.00 น. จะเดินทางกลับจากเกาหลีใต้ 92 คน ส่วนวันที่ 16 เม.ย. จะกลับจากสหรัฐอเมริกา 120 คน มัลดีฟส์ 70 คน และวันที่ 17 เม.ย. จะกลับจากบังกลาเทศ 35 คน ส่วนชาววันที่ 18 เม.ย.จะมีคนไทยกลับจากมาเลเซียกว่า 3 พันคน มาอยู่ที่ จ.ยะลา ตัวเลขจริงไม่น่าจะมากขนาดนั้น

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์thaiPBS

-ปลัด ก.พลังงาน ก.เกษตรฯ ก.การพัฒนาสังคมฯ ก.สาธารณสุข และ ก.มหาดไทย แถลงความคืบหน้ามาตรการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ข่าวสด, มติชน, เดลินิวส์

-กรม.มีคำสั่งโยกย้ายข้าราชการระดับสูง 3 ราย ได้แก่ นายกอบชัย บุญอรณะ ผู้ว่าฯ เพชรบุรี เป็น ผู้ว่าฯ ชัยภูมิ นายภักพงศ์ ทวีพัฒน์ ผู้ว่าฯ ภูเก็ต เป็น ผู้ว่าฯ เพชรบุรี และนายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าฯ ชัยภูมิ เป็น ผู้ว่าฯ ภูเก็ต โดยมีรายงานว่าเป็นการโยกย้ายเพื่อแก้ปัญหาการแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยเฉพาะ จ.ภูเก็ต การแก้ปัญหาล่าช้า ปลอ่ยให้สถานที่ท่องเที่ยว ผับ บาร์ ชายหาด เปิดเป็นปกติ จนมีการแพร่ระบาดเป็นวงกว้าง

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ข่าวสด, เว็บไซต์(ผู้จัดการ, แนวหน้า, innnews)

-ทีมแพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ จาก ม.อ. 58 คน ถึง จ.ภูเก็ตแล้ว เพื่อปฏิบัติภารกิจดูแลผู้ป่วยโควิด-19 ที่รพ.สนามแห่งที่ 2 อาคารกีฬา ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.เดลินิวส์, เว็บไซต์ newtv.

-หน่วยงานสาธารณสุขสังกัด กทม. ร่วมกับ เพจหมอแล็บแพนด้า จัดรถตรวจโควิด-19 เคลื่อนที่ ลงพื้นที่เก็บตัวอย่างสารคัดหลั่งที่ศูนย์บริการสาธารณสุข 46 เขตลาดกระบัง, ศูนย์สาธารณสุข 4 เขตดินแดง, ตลาดศูนย์การค้ามินิบูรี โดยผู้ว่าฯ กทม. ระบุ ภายในสัปดาห์นี้ จะลงพื้นที่ SWAB ผู้ที่เข้าข่ายสงสัยติดเชื้อโควิด-19 กระจายครบ 6 กลุ่มเขต

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์โพสต์ทูเดย์

-บ. รพ.อินเตอร์เมดิคัล แคร่ แอนด์ แล็บ จำกัด (มหาชน) ให้บริการตรวจภูมิคุ้มกัน COVID-19 ทั้งแบบ Drive -Thru และบริการถึงบ้าน ตามข้อแนะนำของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยใช้ชุดทดสอบเร็ว หากผลเป็นบวกจะส่งต่อสถานพยาบาลเพื่อยืนยันผลด้วยวิธีมาตรฐานต่อไป

ประเด็นที่มีผลกระทบ

1.จนท.รพ.ติดเชื้อโควิด-19

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ข่าวสด, เว็บไซต์(สยามรัฐ, แนวหน้า, innnews) ช่อง 3

-เจ้าหน้าที่ห้องจ่ายยา รพ.บางละมุง เป็นหญิง 1 คน และบุตรอีก 1 คน ติดโควิด-19 หลังไปเที่ยวภูเก็ตเมื่อปลายเดือนมี.ค. และกลับมาทำงานวันที่ 1 เม.ย. 2563 เบื้องต้น ผอ.รพ.ให้สาธารณสุขลงพื้นที่เก็บข้อมูลร่วมกับเจ้าหน้าที่รพ.แล้ว

2.การแพร่เชื้อในรพ.

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ผู้จัดการ

-นพ.จิราชาติ เรืองวัชรินทร์ นพ.สจจ.ชุมพร แถลงพบผู้ป่วยรายที่ 6 เป็นหญิง อายุ 56 ปี ได้รับเชื้อจากผู้ป่วยที่ 4 เพศหญิง อายุ 63 ปี ขณะนอน

ประเด็นข่าว

รักษาโรคประจำตัวที่ตีกลายกรรมหญิง รพ.ชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ โดยผู้ป่วยทั้ง 6 ราย เป็นหญิง เสียชีวิต 1 ราย หายกลับบ้านแล้ว 1 ราย ส่งไปรักษาต่อที่รพ.สุราษฎร์ธานี 1 ราย รักษาที่รพ.ชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ 3 ราย โดยผู้ป่วยโควิด-19 รายที่ 2, 3, 4, 5, 6 ติดเชื้อขณะนอนรักษาตัวที่ตีกลายกรรมหญิง รพ.ชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ขณะนี้มีผู้สัมผัสใกล้ชิดมีความเสี่ยงสูงถูกกักตัวรอผลตรวจอีก 26 ราย

3.กักตัวแพทย์พยาบาล กรณีผู้ป่วยปกปิดข้อมูล

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน, เว็บไซต์(มติชน, ผู้จัดการ, โพสต์ทูเดย์, สยามรัฐ, บ้านเมือง, คมชัดลึก, innnews, กรมประชาสัมพันธ์, kapook, sanook, workpointnews, nation) ช่อง3, ช่องone31

-ผู้ว่าฯ ขอนแก่น เยี่ยมให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์รพ.น้ำพองและรพ.ขอนแก่น 86 คน ที่ต้องกักตัวที่โรงแรมลาวิลล่า และโรงแรมกรีนโฮเทล หลังสัมผัสผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายที่ 5 เป็นหญิงวัย 63 ปี โดยบุคลากรทางการแพทย์บางส่วนตรวจหาเชื้อแล้วเพราะมีไหม้โลโก้ติดกับผู้ติดเชื้อ

ด้าน นพ.สมชายโชติ ปิยวัชรเวลา นพ.สจจ.ขอนแก่น กล่าวว่า จากการสอบสวนโรคชายวัย 38 ปี ลูกชายของผู้ติดเชื้อที่เดินทางกลับมาจากพญาพบว่าเริ่มมีอาการไข้ต่ำๆ และมีอาการหวัด วันที่ 19 มี.ค. กินยาลดไข้และรักษาตัวเองจนอาการดีขึ้น และหายเป็นปกติในวันที่ 23 มี.ค. หลังจากนั้นแม่เริ่มมีอาการป่วยวันที่ 8 เม.ย. ตรวจพบติดเชื้อโควิด-19 วันที่ 13 เม.ย. แพทย์นำตัวลูกชายมาตรวจได้ผลลบ ซึ่งอาจจะติดเชื้อแล้วหาย อยู่ระหว่างการตรวจหาภูมิคุ้มกัน อย่างไรก็ตาม ลูกชายยังอยู่ในการดูแลของแพทย์รพ.ขอนแก่น ขณะเดียวกัน รพ.น้ำพองได้ปิดทำความสะอาด 3 วัน โดยเปิดให้บริการเฉพาะรายฉุกเฉิน

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์(แนวหน้า, thestandard, thebangkokinsight, nationweekend, thaiPBS)

-รพ.ร้อยเอ็ด จ.นราธิวาส ประกาศงดให้บริการผู้ป่วยทั่วไป หลังบุคลากรทางการแพทย์ต้องกักตัว 28 คน เนื่องจากผู้ป่วย COVID-19 แจ้งประวัติไม่ครบถ้วน โดยจะเปิดให้บริการเฉพาะผู้ป่วยเข้าข่ายสงสัยติดเชื้อ COVID-19 และผู้ป่วยฉุกเฉินเท่านั้น จนถึงวันที่ 25 เม.ย. หรือจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง

4.มาตรการเตรียมพร้อมรับคนไทยกลับจากต่างประเทศ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(มติชน, เดลินิวส์, ไทยโพสต์) เว็บไซต์(มติชน, โพสต์ทูเดย์)

-นายฯฯ แถลงกรณีสถานทูตไทยในอินโดนีเซียขอให้รัฐบาลอนุมัติส่งเครื่องบินเช่าเหมาลำมารับคนไทยจากอินโดนีเซียกลับประเทศไทย ว่า ต้องมีการหารือกันอีกครั้งระหว่างก.การต่างประเทศและสธ.ว่าจะมีมาตรการรองรับได้เพียงพอหรือไม่ เพราะทั้งหมดต้องเข้าสู่ State Quarantines ขณะนี้ได้ให้สถานทูตไทยและสถานกงสุลไทยในต่างประเทศหามาตรการดูแลคนไทยระหว่างรอเวลาที่จัดเที่ยวบินรับกลับ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ข่าวสด, เว็บไซต์กรมประชาสัมพันธ์

-ศอ.บต. เปิดเผยว่า รัฐบาลกำหนดแนวทางการกลับจากประเทศเพื่อนบ้านในพื้นที่ภาคใต้ทั้ง 5 ช่องทาง กำหนดให้เข้าวันละ 150 คน เบื้องต้นมีประมาณ 7,000-8,000 คน ซึ่งมาตรการที่ดีที่สุดคือ ให้อยู่ในประเทศเพื่อนบ้านไปก่อน เพราะหากสถานการณ์คลี่คลายจะสามารถทำงานต่อได้ทันที หากเดินทางกลับมาแล้วสถานการณ์ในประเทศเพื่อนบ้านดีขึ้นจะไม่สามารถเดินทางเข้าประเทศเพื่อนบ้านได้ อาจส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการประกอบอาชีพ

-ผวจ.ยะลา แจ้งว่า มีผู้ลงทะเบียนเดินทางจากมาเลเซีย 3,815 คน เป็นชายยะลา 503 คน โดยประสานผู้เกี่ยวข้องให้เตรียมการรองรับ เตรียมสถานที่เฝ้าสังเกตอาการเพิ่มเติม ได้แก่ กองบังคับการกองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดชายแดนใต้ ต.ท่าสาป อ.เมือง จ.ยะลา โรงแรมปาร์ควิว โรงแรมแกรนด์พาลัส และวิทยาลัยสาธารณสุขสิรินธร จ.ยะลา

-เจ้าหน้าที่หน่วยงานความมั่นคง อ.สุไหงโก-ลก ควบคุมตัวแรงงานไทยที่หลบหนีเข้ามาทางช่องทางธรรมชาติแนวชายแดน ริมแม่น้ำสุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 94 ราย เดินทางมาจากรัฐปาหัง ประเทศมาเลเซีย ควบคุมตัวมาซึกประวัติ เปรียบเทียบปรับ ก่อนประสานเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่มารับไปกักตัวเพื่อดูอาการ 14 วัน

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ไทยรัฐ

-กลุ่มแรงงานไทยผิดกฎหมายในเกาหลีใต้ 135 คน เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยเจ้าหน้าที่ได้คัดแยกตรวจอุณหภูมิ ก่อนทหารจะพาไปกักตัว 14 วัน ในสถานที่กักตัวของรัฐต่อไป

5.ญาติยังไม่รับศพเหยื่อโควิด

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ข่าวสด, เว็บไซต์ ไทยรัฐ

-กรณีหญิงไทยวัย 65 ปี ติดเชื้อโควิด-19 และเสียชีวิตที่รพ.นครพิงค์ จ.เชียงใหม่ ซึ่งเป็นผู้เสียชีวิตรายที่ 41 ของประเทศไทย เบื้องต้นเนื่องจากอยู่ในช่วงพ.ร.ก.ฉุกเฉิน ครอบครัวและญาติจึงยังไม่สะดวกจัดพิธี และให้เก็บรักษาศพไว้ที่รพ.ก่อน โดยมีการดำเนินการตามมาตรฐานด้วยการห่อหุ้มร่างผู้เสียชีวิตในถุงบรรจุอย่างดีป้องกันการปนเปื้อนของเชื้อ

6.การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์คมชัดลึก ช่อง one31

-โลกออนไลน์มีการแชร์คลิปลูกค้าพ่นน้ำลายใส่พนักงานร้าน 7-11 ภายในปั้ม ปตท. คลอง 4 อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี เนื่องจากไม่พอใจที่ถูกห้ามเข้าร้านเพราะไม่ใส่หน้ากากอนามัย ด้าน ซีพี ออลล์ ได้สั่งให้พนักงานคนดังกล่าวกักตัวเป็นเวลา 14 วันทันที

7.การผ่อนคลายมาตรการ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(มติชน, เดลินิวส์, ไทยโพสต์) เว็บไซต์(โพสต์ทูเดย์, ฐานเศรษฐกิจ, nationtv.)

-นายฯฯ ยินดีที่ตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิด-19 ลดลงต่อเนื่อง ขอเวลา สบค. ประเมินรอบด้านก่อนพิจารณาว่าจะผ่อนปรนหรือต่ออายุ พรก.ฉุกเฉินหรือไม่ ทั้งนี้ยังวางใจไม่ได้ หากหย่อนมาตรการไวรัสอาจกลับมาอีก

ประเด็นข่าว

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ผู้จัดการ, workpointnews, สำนักข่าวไทย

-ศ.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล กล่าวว่า วันนี้ครบรอบ 30 วันที่ประเทศไทยพบผู้ป่วยโรคโควิด-19 ครบ 100 ราย ได้นำข้อมูลทั้งหมดที่รวบรวมโดยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ กรมควบคุมโรค กรมวิทยาศาสตร์ เทียบกับข้อมูลสถานการณ์ต่างประเทศ โดยองค์การอนามัยโลก พบว่า มาตรการตลอด 1 เดือนที่ผ่านมา ทั้งการอยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ เพิ่มการรักษาระยะห่างระหว่างบุคคล การใส่หน้ากากอนามัย ล้างมือบ่อยๆ ทำให้จำนวนผู้ป่วยของไทยชะลอตัวและมีแนวโน้มลดลง แต่ยังไม่สามารถผ่อนปรนให้ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติทั้งหมด ควรติดตามอัตราการพบผู้ป่วยใหม่ อัตราการเสียชีวิต และอัตรากลับบ้าน จนครบ 14 วัน หรือประมาณวันที่ 22 เม.ย.นี้ ก่อนปรับเปลี่ยนมาตรการ หากจะผ่อนปรน ควรผ่อนเฉพาะกิจกรรมที่จำเป็นเท่านั้น เพราะ 2 ประเทศที่พบผู้ป่วยครบ 100 รายก่อนไทย เช่น ญี่ปุ่นและสิงคโปร์ มีการผ่อนปรนมาตรการควบคุมทางสังคมทันทีที่สถานการณ์เริ่มดีขึ้น ทำให้ขณะนี้พบผู้ป่วยใหม่พุ่งสูงอีกครั้ง

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.กรุงเทพธุรกิจ

-สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย กำลังพิจารณาข้อเสนอให้บางธุรกิจหรือบางกิจการเปิดกิจการได้ เพื่อบรรเทาผลกระทบต่อสภาพคล่องและการจ้างงาน เบื้องต้นแบ่งเป็น 3 พื้นที่ คือ 1.พื้นที่สีเขียว เป็นจังหวัดที่ไม่แพร่ระบาดและไม่มีการติดเชื้อ 2.พื้นที่สีเหลือง เป็นจังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อจำนวนไม่มาก 3.พื้นที่สีแดง เป็นพื้นที่จังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อจำนวนมาก และมีแนวโน้มการติดเชื้อเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ธุรกิจที่จะเปิดต้องมีความเสี่ยงต่ำในการทำให้ติดเชื้อและมีมาตรการควบคุม โดยจะเสนอคณะที่ปรึกษาด้านธุรกิจภาคเอกชน ศบค. ในวันที่ 20 เม.ย. เพื่อเสนอกรม.วันที่ 21 เม.ย.

รายงานสถานการณ์ในพื้นที่ต่างๆ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ข่าวสด, เว็บไซต์(มติชน, ข่าวสด, ผจก.รายวัน, บ้านเมือง, กรมประชาสัมพันธ์prachachat, innnews, newtv.)

-จ.พังงา พบผู้ติดเชื้อรายที่ 2 เป็นหญิง อายุ 42 ปี ชาว ต.เกาะยาว ใจมีความใกล้ชิดกับผู้ป่วยเด็กชายวัย 8 ขวบ รายแรกที่ติดเชื้อมาก่อนหน้านี้ มีผู้สัมผัสใกล้ชิด 55 คน

-จ.ยะลา ติดเชื้อเพิ่ม 3 ราย ผู้ป่วยสะสม 93 ราย เตรียมคัดกรองประชาชนเดินทางเข้าพื้นที่หลังเปิดด่าน 18 เม.ย. 2563

-จ.ชุมพร พบผู้ติดเชื้อรายที่ 6 เป็นหญิง อายุ 56 ปี สัมผัสผู้ป่วยรายที่ 4 เพศหญิงอายุ 63 ปี ที่ส่งไปรักษาที่ รพ.สุราษฎร์ธานี

-จ.ภูเก็ต มีผู้ป่วยรายใหม่เพิ่ม 3 ราย ยอดรวม 191 ราย รักษาหายกลับบ้าน 77 ราย จำหน่าย 1 ราย กำลังรักษา 113 ราย ในจำนวนนี้อาการรุนแรง 3 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิต

-จ.ประจวบคีรีขันธ์ นายอำเภอทับสะแก เข้าใจกำลังใจและมอบหนังสือรับรอง หรือใบรับรองแพทย์จากการตรวจเชื้อโควิด-19 พร้อมขอคุณเจ้าหน้าที่มูลนิธิสว่างรุ่งเรืองธรรมสถานทับสะแก และเจ้าหน้าที่รพ.ทับสะแก รวม 17 ราย ที่ผ่านการกักตัว 14 วัน จากกรณีชายชาวราธิวาส อายุ 57 ปี เสียชีวิตบนรถไฟ

-จ.สุโขทัย ปล่อยตัวชาวสุโขทัยที่เดินทางกลับมาจากต่างประเทศชุดแรก 4 ราย หลังกักตัวครบ 14 วัน ไม่พบอาการผิดปกติ อนุญาตให้เดินทาง อนุมัติสำเนาได้

-จ.สงขลา ปล่อยตัวแรงงานไทยกลับจากประเทศมาเลเซีย ชุดแรก 187 คน ที่ผ่านการกักตัว 14 วัน ที่โรงแรมสาธิตแกรนด์วิว พร้อมกับมอบหนังสือรับรองการกักตัวและอนุญาตให้กลับภูมิลำเนา

-จ.สมุทรสาคร ส่งตัวผู้ที่เดินทางกลับมาจากต่างประเทศที่เข้ารับการกักตัวในพื้นที่ จ.สมุทรสาคร 6 คน กลับบ้าน หลังกักตัวครบ 14 วันและไม่พบเชื้อโควิด-19

-จ.ขอนแก่น ออกประกาศ ผู้ป่วยปกปิดข้อมูลมีโทษคุก 6 เดือนปรับ 1 หมื่นบาท

-จ.เชียงราย ผู้ป่วยทั้ง 9 ราย รักษาหายได้กลับบ้านแล้ว ยังไม่พบผู้ป่วยรายใหม่ตั้งแต่ 1 เม.ย. และยังไม่ใช้มาตรการป้องกันควบคุมเข้ม

สถานการณ์อื่นๆ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์บ้านเมือง คมชัดลึก ประชาไท

-สมาคมสิทธิเสรีภาพประชาชน ร้องนายกฯ ปล่อยตัวผู้ต้องขังเพื่อความปลอดภัยโควิด-19 ชี้ 7 คุณสมบัติผู้ต้องขังที่สมควรได้ออกจากคุก

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์คมชัดลึก

-อ.เจษฎา เด่นดวงบริพันธ์ ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ ยกงานวิจัยที่ระบุว่า ต้องรักษาระยะห่างทางสังคมไปอีกอย่างน้อย 2 ปี เพื่อรับมือกับโรคโควิด-19

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยโพสต์

-ปลัด ก.มหาดไทย สั่งการผู้ว่าฯ ทุกจังหวัด พิจารณาดำเนินการ ดังนี้ 1) ประเมินสถานการณ์การแพร่ระบาดของแต่ละจังหวัด 2) ดำเนินมาตรการตามแนวทางปฏิบัติ คำสั่ง และประกาศที่เกี่ยวข้องอย่างเข้มข้นต่อเนื่อง ในมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศตามแนวทางของ ศบค. เบื้องต้นถึง 30 เม.ย. 3) กำหนดปิดร้านสะดวกซื้อเวลาเดียวกันทั่วประเทศ ระหว่าง 22.00-04.00 น. ไปจนถึง 30 เม.ย. 2563

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน

-กรณีนายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผวจ.นนทบุรี ออกประกาศผ่อนปรนให้ศูนย์บริการโทรศัพท์มือถือและระบบสื่อสารที่ตั้งอยู่ในห้างสรรพสินค้า เปิดกิจการต่อได้ตั้งแต่ 15 เม.ย. พบว่ามีลูกค้าเข้ามาใช้บริการจำนวนมาก โดยจัดระบบบริการเข้มงวด

Fake news

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ ผจก.รายวัน, จส.100

-ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม เปิดเผย กรณีมีข่าวเรื่อง บุคลากรทางการแพทย์ จ.ภูเก็ต ขาดแคลนหน้ากากอนามัยอย่างหนัก สสจ.ภูเก็ต ชี้แจงว่าไม่เป็น

ประเด็นข่าว

ความจริง รพ.ใน จ.ภูเก็ต มีหน้ากากอนามัยเพียงพอ

สถานการณ์ในต่างประเทศ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ข่าวสด, เดลินิวส์, มติชน, สยามรัฐ, ผจก.รายวัน 360 องศา, แนวหน้า) เว็บไซต์ (ศูนย์ข่าวแปซิฟิก, JS100, xinhuathai, สยามรัฐ, ไทยรัฐ, เดลินิวส์ ไทยโพสต์, sanook, สปริงส์นิวส์, โพสต์ทูเดย์, ข่าวสด, กรุงเทพธุรกิจ, thebangkokinsight, thestandard, thaiPBS, one31, newtv.)

-การประกาศระงับเงินสนับสนุน WHO ของสหรัฐฯ ได้รับการคัดค้านจากหน่วยงานทั่วโลก ทั้งนายอันโตนิโอ กูเตียเรซ เลขาธิการสหประชาชาติ และบิล เกตส์ ผู้ก่อตั้งไมโครซอฟท์ ที่ระบุว่าการระงับเงินสนับสนุนของสหรัฐฯ เป็นสิ่งที่อันตรายที่สุด ขณะที่จีนพร้อมที่จะให้การสนับสนุน WHO อย่างเต็มที่ในด้านสาธารณสุขและตอบโต้การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

-**สหรัฐฯ** ผู้เชี่ยวชาญระบุ ถ้าสหรัฐฯ ยังไม่มีวิธีการรักษาหรือพัฒนาวัคซีนต้านโรคโควิด-19 อาจจะต้องใช้มาตรการเว้นระยะห่างทางสังคมไปจนถึงปี 2565 และจะต้องเฝ้าระวังโรคนี้อย่างต่อเนื่อง เพราะมีโอกาสที่จะกลับมาแพร่ระบาดอีกในช่วงปลายปี 2567

-**ญี่ปุ่น** เตือนยอดผู้เสียชีวิตในประเทศญี่ปุ่นอาจสูงถึง 400,000 ราย ถ้าประชาชนยังไม่ยอมเว้นระยะห่างทางสังคม ลดการติดต่อใกล้ชิดกัน รวมทั้งปฏิบัติตามมาตรการอื่นๆ

-**นิวซีแลนด์** นายกรัฐมนตรีพร้อมคณะรัฐมนตรีและคณะผู้บริหารระดับสูงฝ่ายพลเรือน ยอมลดเงินเดือนร้อยละ 20 ตลอด 6 เดือนข้างหน้า

-**ลอนดอน** จัดโรงแรมให้คนไร้บ้านกว่า 1,000 คน กักตัวในช่วงโควิด-19

-**จีน** อนุมัติการทดลองวัคซีน 2 ขนาน เป็นการทดลองขั้นต้นกับคน ขณะเดียวกันได้เพิ่มมาตรการคุมเข้มพรมแดนเพื่อจำกัดผู้ป่วยจากต่างประเทศ โดยเฉพาะพรมแดนด้านรัสเซีย ส่วนรพ.หลายเสนา ในนครอู่ฮั่น ปิดทำการแล้ว

-**เกาหลีใต้** จะทดลองทางคลินิกการใช้แอนติบอดีรักษาผู้ป่วยโควิด-19 ภายในปีนี้ เพื่อผลผลิตภายในปีหน้า

-**อินโดนีเซีย** หมู่บ้านบนเกาะชวา ให้อาสาสมัครแต่งกายในชุดผี ช่วยกันชาวบ้านให้อยู่แต่ในที่พัก

-**สเปน** แจกจ่ายหน้ากากอนามัย 10 ล้านชิ้นให้ประชาชนที่กลับมาทำงาน หลังปิดประเทศ 2 สัปดาห์

-**ฟิลิปปินส์** กู้เงินธนาคารโลก 16 หมื่นล้านบาท สู้โควิด-19

-**บังกลาเทศ** เผย แพทย์ติดโควิด-19 นับร้อย เสียชีวิต 1 ราย

-ผู้ติดเชื้อทั่วโลก 2,014,000 ราย เสียชีวิต 127,592 ราย และหายป่วย 491,789 ราย โดยสหรัฐฯ พบเสียชีวิตไม่ต่ำกว่า 28,368 ราย ติดเชื้อไม่น้อยกว่า 606,194 ราย อิตาลี เสียชีวิต 21,067 ราย ติดเชื้อ 162,488 ราย สเปน เสียชีวิต 18,056 ราย ติดเชื้อ 172,541 ราย และฝรั่งเศส เสียชีวิต 15,729 ราย ติดเชื้อ 130,253 ราย

บทความ

สื่อที่นำเสนอ : ไทยโพสต์ คอลัมน์อ่านเอาเรื่อง

-มาตรการช่วยเหลือเยียวยา 5 พันบาทมีปัญหา บางคนลงทะเบียนไม่ได้ และไม่มีคนที่ตอบให้ชาวบ้านเข้าใจได้ รัฐบาลน่าจะหาคนที่ถนัดชี้แจงด้วยภาษาง่ายๆ มาแถลงรายวันให้ประชาชนเข้าใจ กรณี นพ.ทวีศิลป์ วิชาญโยธิน ถือเป็นการยกระดับมาตรฐานการสร้างความเข้าใจกับประชาชนที่ไม่เคยมีรัฐบาลไหนทำได้มาก่อน

สื่อที่นำเสนอ : ไทยโพสต์ คอลัมน์บันทึกหน้า 4

-นพ.สุทธิพงษ์ ตรีรัตน์ ศัลยแพทย์ประจำรัตนันท์คลินิก ได้ประเมินการระบาดของโควิด-19 ในไทยว่า การติดเชื้อของไทยที่ต่ำจะเป็นแบบยืดเยื้อรวมทั้งจะมีการติดเชื้อระลอกใหม่ในช่วง ก.ย.-ต.ค. และอาจมีผู้ป่วยถึงกว่าหมื่นคน และจะกลายเป็นโรคตามฤดูกาล จนกว่าจะได้วัคซีนในปี 2565 ถึงจะกลับมาเป็นปกติ

สื่อที่นำเสนอ : ไทยโพสต์ คอลัมน์ เปลวสีเงิน

-มีผู้วิจารณ์กรณีรัฐบาลไทยจะมอบชุดตรวจโควิดชนิด RT-PCR ให้กับสมาชิกอาเซียนประเทศละ 10,000 ชุด ทั้งที่ประเทศไทยเองยังไม่พอใช้ จึงขอบอกให้ทราบว่าชุดตรวจนี้ไทยผลิตได้เอง เป็นวิธีการตรวจมาตรฐาน WHO โดยบริษัท สยามไบโอไซเอนซ์ จำกัด อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี ม.มหิดล และกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ร่วมกันวิจัยและพัฒนาจนสามารถผลิตสู่ตลาดได้ และเมื่อต้นเดือนเม.ย. ได้นำชุดตรวจ 2,000 ชุดแรกไปมอบรัฐบาล นำไปแจกให้ใช้ตามรพ.ทั่วประเทศ และห้องปฏิบัติการที่มีเครื่องตรวจกว่าร้อยแห่ง และเดินหน้าผลิตให้ได้ 100,000 เพื่อทยอยส่งมอบให้ครบภายในเม.ย.นี้

สื่อที่นำเสนอ : ฐานเศรษฐกิจ คอลัมน์ อินไซด์สนามข่าว

-กล่าวถึง นพ.ทวีศิลป์ วิชาญโยธิน โฆษก ศบค. ว่า มาได้ฤกษ์เวลาที่รัฐบาลต้องการหาผู้ที่จะสื่อสารให้ประชาชนเข้าใจงานด้านสาธารณสุข ซึ่งทำหน้าที่ได้ดีภายใต้สภาวะความขัดแย้งทางการเมือง แต่ก็มีประชาชนบางส่วนที่ไม่ถูกใจและตัดบางช่วงบางตอนไปเผยแพร่สร้างประเด็นความขัดแย้ง แต่ นพ.ทวีศิลป์ทำหน้าที่ชี้แจงได้ดี และยังขอให้ประชาชนช่วยกันละทิ้งความขัดแย้งทั้งหมดเพื่อต่อสู้กับศัตรูร่วมกันคือเชื้อโควิด -19

สื่อที่นำเสนอ : ฐานเศรษฐกิจ คอลัมน์ ข้าพระบาททาสประชาชน

-ให้กำลังใจ นพ.ทวีศิลป์ วิชาญโยธิน ในการทำหน้าที่โฆษก ศบค. ภายใต้สถานการณ์วิกฤตของบ้านเมือง ไม่ทำให้รัฐบาลและประชาชนผิดหวัง ที่สำคัญประชาชนฟังแล้วอบอุ่นใจและเชื่อมั่นในการทำงานของศบค. บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขของไทยและรัฐบาล และเชื่อมั่นว่าเราจะผ่านพ้นวิกฤตแน่นอน ทุกคนเข้าใจในสถานการณ์และยินดีให้ความร่วมมือกับรัฐบาล

สื่อที่นำเสนอ : ฐานเศรษฐกิจ

ประเด็นข่าว

-กล่าวถึงความยากในการผลิตวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 และคาดการณ์ว่าจะสามารถผลิตออกมาได้ปลายปี 2564

สื่อที่นำเสนอ : ไทยโพสต์

-นายสมชาย ปัญญาเอกวงศ์ ประธานฝ่ายที่ปรึกษา สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ปัจจุบันมีผู้บริจาคเงินและหน้ากาอนามัยเพื่อผู้พิการเป็นจำนวนมาก สมาคมฯ พร้อมกระจายให้กับผู้พิการทางสายตาดำเนิน 11 สาขาทั่วประเทศ ส่วนกรณีที่มีคนตาดีเป็นผู้นำทาง แนะนำให้คนตาบอดจับข้อศอกเพื่อลดการสัมผัสในระยะประชิดมากเกินไป

สื่อที่นำเสนอ : สยามรัฐ คอลัมน์ มองผ่านข้อมูล

-สวนดุสิตโพล สำรวจความคิดเห็นของคนไทยเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในประเด็นความวิตกกังวล สรุปว่า มีความวิตกกังวลมากในเรื่อง การแก้ไขปัญหาของรัฐบาล การทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ การติดเชื้อโควิด-19 รายได้ ค่าใช้จ่ายในแต่ละวัน การทำงาน การเดินทาง การหาซื้ออุปกรณ์ป้องกันตนเอง หนี้สิน และอาหารการกิน สิ่งที่ประชาชนอยากให้รัฐบาลเร่งดำเนินการ คือ จำกัดวงการค้าขายของเชื้อให้เร็วที่สุด ควบคุมราคาสินค้าอย่างจริงจัง เร่งตรวจหาเชื้อ ลดค่าน้ำค่าไฟ/ใช้น้ำฟรี พักชำระหนี้ทุกกลุ่ม ให้เงินช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย จ่ายเงินชดเชยสำหรับการถูกเลิกจ้าง/ว่างงาน ลดภาษี ลดอัตราดอกเบี้ย และจัดระบบการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ ทั้งนี้ คนไทยต้องใช้ความวิตกกังวลในเชิงบวก โดยการให้ความร่วมมือกับภาครัฐในการแก้ปัญหา เชื่อว่าประเทศไทยจะฝ่าฟันปัญหาที่เกิดขึ้นได้

สื่อที่นำเสนอ : สยามรัฐ คอลัมน์ บทบรรณาธิการ

-ดร.กิตติพงษ์ พร้อมวงศ์ ผอ.สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ ระบุ เชื่อว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 จะยาวนานถึง 18 เดือน สิ่งที่น่าเป็นห่วงคือ มาตรการรองรับเมื่อมีการเปิดประเทศหลังวันที่ 30 เม.ย. เพื่อไม่ให้เกิดการระบาดอีกระลอก และประชาชนที่อยู่บ้านมาแล้ว 3-4 สัปดาห์จะมีมาตรการอย่างไรให้ยังเคร่งครัดในการดูแลตนเอง ไม่ผ่อนคลายนจนทำให้เกิดการติดเชื้อ

สื่อที่นำเสนอ : แนวหน้า

-เจ้าหน้าที่สาธารณสุขของจีน ระบุ ไม่มีหลักฐานเพียงพอที่จะสนับสนุนว่าการพันคว้นบูร์รี่และไอระเหยของบูร์รี่ไฟฟ้าอาจเป็นช่องทางแพร่กระจายเชื้อโควิด-19 เนื่องจากมีเพียงร้อยละ 1.4 ของการเสียชีวิตจากเชื้อโควิด-19 ในจีนที่เป็นผู้สูบบุหรี่ ด้านสำนักงานสาธารณสุขอังกฤษ และนักวิชาการจากม.แคลิฟอร์เนีย ยืนยันว่าขณะนี้ยังไม่มีหลักฐานว่าสามารถติดเชื้อโควิด-19 จากไอระเหยของบูร์รี่ไฟฟ้า ขณะที่องค์การอนามัยโลกสรุปว่าผู้สูบบุหรี่มีแนวโน้มที่จะเสี่ยงต่อการติดเชื้อโควิด-19 เนื่องจากนิ้วที่ตีบบุหรี่อาจสัมผัสกับริมฝีปาก การใช้บูร์รี่ไฟฟ้ามักนิยมใช้ร่วมกัน ทำให้เกิดการแพร่เชื้อระหว่างกันได้

สื่อที่นำเสนอ : มติชน คอลัมน์ นพ.วิชัย เทียนถาวร, ไทยรัฐ คอลัมน์ เหงะพาที

-กล่าวถึง บทบาทของ อสม. เป็นกำลังสำคัญในวิกฤติการณ์โควิด-19 และเป็นนักรบด่านหน้าในการเข้าถึงกลุ่มเสี่ยง จนได้รับคำชื่นชมจาก WHO

สื่อที่นำเสนอ : สยามรัฐ คอลัมน์ สก๊อปพิเศษ

-ดร.เยาวลักษณ์ มะปรางรสหอม นักวิจัยคณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จัดทำโครงการสนับสนุนข้อมูลวิจัยเชิงลึกด้านเชื้อไวรัส COVID-19 พบว่า การตรวจพบเชื้อซ้ำในผู้ป่วยที่รักษาหายแล้ว น่าจะเกิดจากผลลบเทียม (False-Negative) ของการตรวจก่อนหน้านั้นจากปัจจัยหลายอย่าง ซึ่งชี้ให้เห็นว่าจริงๆ แล้ว ผู้ป่วยกลุ่มนี้ยังมีไวรัสอยู่ในร่างกาย แนะนำรพ.ตรวจเชื้อ 2 ครั้ง ห่างกัน 48 ชม. คนไข้ควรกักตัวเพิ่มหลังหายป่วยแล้ว ซึ่งประเทศไทยอาจต้องพิจารณาปรับวิธีการและเกณฑ์การประเมินผู้ป่วยตามข้อมูลใหม่ๆ ที่ออกมา

สื่อที่นำเสนอ : ประชาชาติธุรกิจ คอลัมน์ สามัญสำนึก

-กล่าวว่า ตัวเลขผู้ติดเชื้อรายใหม่มีแนวโน้มดีขึ้น ต้องชื่นชมและขอบคุณทีมแพทย์ พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ และนายกฯ ที่กล้าตัดสินใจปรับเปลี่ยนยุทธวิธีโดยใช้แพทย์นำการเมือง และรัฐบาลต้องสนับสนุนทั้งกำลังคน ยา เครื่องมืออุปกรณ์ รวมถึงด้านเศรษฐกิจ

สื่อที่นำเสนอ : ไทยโพสต์

-กล่าวถึงเอกสารเกี่ยวกับมาตรการป้องกันโควิด-19 ที่หน่วยงานสาธารณสุขนิวยอร์กจัดทำขึ้น ระบุว่า แม้ว่าจะป่วยหรือไม่ป่วยควรอยู่บ้านให้มากที่สุด หลีกเลี่ยงการติดต่อหรือร่วมงานกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้มั่นใจว่าทุกคนที่มีอาการป่วยรุนแรงจะสามารถเข้ารับการรักษาในรพ. หรือในห้องผู้ป่วยหนักได้ ปัจจุบันนักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าคนไม่มีการสามารถแพร่เชื้อได้ จึงควรเว้นระยะห่างอย่างน้อย 6 ฟุต

การบรรจุ ขรก.สธ.

สื่อที่นำเสนอ : ไทยโพสต์ คอลัมน์ถูกทุกข้อ

-มาตรการของรัฐบาลในขณะนี้ เรื่องเดียวที่น่ายกย่องคือ การบรรจุพนักงานในระบบสาธารณสุข 45,000 คน เป็นข้าราชการ ที่ผ่านมา คปร.สรุปเองว่าแพทย์ในระบบราชการเพียงพอ จึงไม่บรรจุหมอและบุคลากรการแพทย์เป็นข้าราชการ แต่ให้เป็นพนักงานของรัฐที่มีสวัสดิการต่ำกว่า ซึ่งความจริงคือรัฐบาลไม่สามารถจัดสรรงบประมาณให้สธ.ได้อย่างเพียงพอ เพราะต้องทุ่มให้การรักษาฟรี ทำให้ขาดแคลนทั้งบุคลากรและเครื่องมือแพทย์ เรื่องนี้ยืนยันได้อย่างชัดเจน เพราะเมื่อเกิดการแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้รู้ว่ามีปัญหาขาดแคลนจริง

กรม.อนุมัติบรรจุข้าราชการ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(กรุงเทพธุรกิจ, ผู้จัดการ, ไทยโพสต์, เดลินิวส์) เว็บไซต์ (มติชน, ไทยรัฐ, กรุงเทพธุรกิจ, กรมประชาสัมพันธ์)

-มติครม. 15 เม.ย. อนุมัติบรรจุข้าราชการ 38,105 อัตรา (24 สายงาน) ตามที่ คปร.เสนอ โดยมีเงื่อนไขดังนี้ ให้ยกคนกลุ่มเดิมที่ทำงานอยู่แล้วเป็นข้าราชการ โดยการสอบคัดเลือกใช้ ม.55 และห้ามใช้เงินเดิมไปบรรจุคนใหม่ การบรรจุอัตราว่างต้องเป็นตำแหน่งอื่นที่จำเป็นนอกเหนือ 24 สายงาน เช่น แพทย์แผนไทย ต้องทดลองปฏิบัติราชการตามปกติ ส่วนอายุราชการนับย้อนได้แต่ไม่นำมาคิดเวลาเพื่อรับบำนาญ จะมีการทยอยบรรจุ 3 รุ่น คือ เดือนพ.ค. เดือนส.ค. และเดือนพ.ย. ทั้งนี้ การบรรจุก่อน 1 ต.ค. ต้องใช้งบกลางปี 63 สำหรับการจัดสรรอัตราข้าราชการให้นักศึกษาแพทย์และทันต

ประเด็นข่าว

แพทย์จบใหม่ 2,792 อัตรา เกษีขกร พยาบาล และนักวิชาการสาธารณสุข 4,787 อัตรา ให้ทำแผนเสนออีกครั้ง และให้เงินเพิ่มพิเศษ 2,700 ล้าน แบ่งเป็น กลุ่มปฏิบัติงานตรง เช่น แพทย์ พยาบาล 1,500 บาท/เดือน และกลุ่มสนับสนุน 1,000 บาท/เดือน ตั้งแต่เม.ย.-ก.ย. และให้โควตาพิเศษ 2 ชั้น รวมถึงลดดอกเบี้ยเงินกู้พิเศษสำหรับธนาคารกรุงไทยและธนาคารออมสิน จ่ายเงินช่วยบุคลากรที่ติดเชื้อ ตามเกณฑ์ที่ก.การคลังกำหนด ทั้งนี้ สิทธิประโยชน์ต่างๆ ที่รัฐมอบให้บุคลากรของ สธ. ยังมอบให้บุคลากรทางการแพทย์ของสังกัดอื่นด้วย

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ผู้จัดการ, เดลินิวส์) เว็บไซต์(ผู้จัดการ, innnews, สำนักข่าวไทย)

-พยาบาลกว่า 50 คน จากรพ.พระนั่งเกล้า, สถาบันบำราศนราดูร และรพ.ศรีธัญญา นำดอกไม้มาขอบคุณ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และ รมว.สธ. ที่ผลักดันให้กรม.มีมติบรรจุพนักงานกระทรวงสาธารณสุข 45,684 ตำแหน่ง เพื่อเพิ่มขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่รับมือการระบาดของโรคโควิด-19

อก.เพิ่มกำลังการผลิตยาผู้ป่วยเรื้อรัง

สื่อที่นำเสนอ : สำนักข่าวไทย

-ภญ.มุกดาวรรณ ประกอบไวยกิจ รองผอ.องค์การเภสัชกรรม กล่าวว่า จากปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ทั่วโลก ประเทศที่เป็นผู้ผลิตวัตถุดิบของยา เช่น จีน อินเดีย อเมริกา และประเทศแถบยุโรป ได้ใช้มาตรการปิดประเทศ ทำให้เกิดปัญหาในการจัดส่งวัตถุดิบยาและบรรจุภัณฑ์ อก.จึงได้เพิ่มกำลังการผลิตอีก 50% เพื่อให้ผู้ป่วยโรคเรื้อรังมียาใช้อย่างต่อเนื่อง พร้อมขอความร่วมมือรพ.บริหารจัดการจัดสรรยาให้เหมาะสม ในช่วงสถานการณ์โรคโควิด-19

โรคลมแดด

สื่อที่นำเสนอ : ไทยรัฐ

-นพ.พัลลภ ยอดศิริจินดา นพ.สสจ.ชัยนาท กล่าวว่า โรคลมแดดเกิดจากการได้รับความร้อนมากและกลไกของร่างกายไม่สามารถระบายความร้อน ออกนอกร่างกายได้ สัญญาณของโรคคือ ไม่มีเหงื่อออก ตัวร้อนจัด กระหายน้ำมาก ปวดศีรษะ มึนงง วิงเวียน คลื่นไส้ หายใจเร็ว อาเจียน ให้นำผู้ป่วยเข้าที่ร่ม นอนราบ คลายเสื้อผ้า ใช้ผ้าชุบน้ำเย็นประคบร่างกาย ใช้พัดลมช่วยเป่าเพื่อลดอุณหภูมิ แล้วรีบนำส่งรพ. กลุ่มเสี่ยงได้แก่ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่ต้องกินยาขับปัสสาวะ ผู้เป็นโรคอ้วน อดนอน รวมทั้งผู้ที่ดื่มสุรา การป้องกัน ดื่มน้ำสะอาดให้เพียงพอประมาณ 2 ลิตร/วัน ผู้ที่เสียเหงื่อควรกินอาหารที่มีโปแตสเซียม

วัคซีนไขหวัดใหญ่

สื่อที่นำเสนอ : เดลินิวส์, กรมประชาสัมพันธ์

-นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค เปิดเผยถึงแผนการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไขหวัดใหญ่ ปี 2563 เพื่อป้องกันไขหวัดใหญ่สายพันธุ์ H1N1, H3N2 และ B ว่า ต้องฉีดให้เร็วกว่าเดิม โดยวัคซีนจาก สปสช. เป็นวัคซีนป้องกันไขหวัดใหญ่ 3 สายพันธุ์ ประมาณ 3 ล้านโดส ส่วนของกรมควบคุมโรค เป็นวัคซีนป้องกัน 4 สายพันธุ์ เพื่อลดการป่วยในกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข และอื่น ๆ นอกจากนี้ ต้องกำหนดวิธีการเพื่อลดการมาฉีดวัคซีนที่ รพ. หรือหากมา รพ. ต้องปฏิบัติตามแนวทางการเว้นระยะห่างทางสังคม เป็นต้น

สำนักสารนิเทศ

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

☎ 0 2590 1311-2

☎ 0 2591 8612-3

🌐

<http://pr.moph.go.th>

f

fanmoph

🐦

pr_moph

📺

healthmoph

📺

moph channel

